

Đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

HOÀNG CÔNG THỦY*

Tóm tắt: Ngày 1/8/2003, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Nghị quyết số 04/NQ-ĐCT-MTTW về việc tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư, nhân kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11). Qua 20 năm tổ chức thực hiện, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành một nội dung, một phương thức hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, là "Ngày hội" của toàn dân với nhiều nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu dân cư. Những thành tựu đạt được của Ngày hội cho thấy vai trò, ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về lịch sử vẻ vang và vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước thông qua thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước có tính chất toàn dân, toàn diện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương cũng như trên cả nước.

Summary: Innovating and improving the quality of organizing the Great National Unity Festival in residential areas. On August 1, 2003, the Vietnam Fatherland Front Central Committee issued Resolution No. 04/NQ-ĐCT-MTTW regarding the organization of the "Great National Unity Festival" in residential areas to commemorate the establishment of the Vietnam National United Front (November 18). Over the course of 20 years of implementation, the Great National Unity Festival in residential areas has evolved into a significant event and activity that plays a crucial role in rallying, strengthening, and harnessing the collective strength of the great national unity bloc. It serves as a "Festival" for the entire population, featuring diverse content and forms tailored to the specific conditions of each residential area. The achievements of the Great National Unity Festival highlight its role and significance in raising awareness among the People about the Party's principles and guidelines, the State's policies and laws regarding great national unity, the glorious history, and the position of the Vietnam Fatherland Front in the nation-building and development process. This is achieved through campaigns and movements that encompass the entire population and contribute to maintaining political stability, enhancing social consensus, and promoting socio-economic development at the local and national levels.

Từ khóa: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; gắn kết cộng đồng; khu dân cư; đổi mới; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Keywords: the Great National Unity Day; community cohesion; residential areas; renew; the Vietnam Fatherland Front.

Nhận bài: 26/9/2023; *Sửa chữa:* 28/9/2023; *Duyệt đăng:* 6/10/2023.

* Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Kết quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023

Ngày hội góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là định hướng xuyên suốt và là động lực cho việc tổ chức Ngày hội tại cộng đồng dân cư. Qua tổ chức Ngày hội, tinh thần đại đoàn kết toàn dân được thể hiện sinh động với những nội dung thiết thực, tác động trực tiếp nếp ăn, lối sống, suy nghĩ và hành động của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng cuộc sống ấm no, lành mạnh, hạnh phúc, góp phần đem lại những diện mạo mới trong mỗi cộng đồng.

Thông qua nội dung của Ngày hội các cá nhân, hộ gia đình đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong xây dựng cộng đồng; kết quả của Ngày hội đã góp phần quan trọng giúp Nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, bảo tồn các giá trị văn hóa dân gian, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống vệ sinh; lên án với các hành vi mê tín, dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục. Đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, xóa hộ đói, giảm hộ nghèo. Đoàn kết giúp đỡ người gặp hoạn nạn khó khăn, người cao tuổi neo đơn không nơi nương tựa; huy động sức đóng góp của cộng đồng hỗ trợ làm nhà "Đại đoàn kết", "Nhà tình thương" tặng cho hộ nghèo. Đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài, động viên các hộ gia đình cho trẻ đi học đúng độ tuổi, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó. Đoàn kết chăm lo sức khỏe cộng đồng; phòng, chống dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm; duy trì các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; phụng dưỡng người cao tuổi, động viên các gia đình chính sách, chăm sóc người có công với cách mạng. Đoàn kết giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng ý thức tôn trọng pháp luật, chấp hành nội quy, quy định của địa phương và hương ước, quy ước của cộng đồng; xóa bỏ mặc cảm, hằn gắn mâu thuẫn trong nội bộ cộng đồng. Đoàn kết tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; phát huy dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, làm tròn nghĩa vụ công dân; đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, hành vi lôi kéo, kích động của các thế lực cơ hội, thù địch...

Trong từng giai đoạn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã có những giải pháp trong lựa chọn hình thức tổ chức Ngày hội phù hợp với từng địa bàn, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc và nghi thức tôn giáo. Phát huy hiệu quả vai trò chủ động của hệ thống Mặt trận cơ sở, sáng tạo của Ban Công tác Mặt trận; sự tham gia của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, chức sắc các tôn giáo và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã góp phần động viên, quy tụ và tập hợp Nhân dân đến với Ngày hội. Từ những kinh nghiệm, sự sáng tạo trong quá trình

tổ chức của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã góp phần đưa nội dung Ngày hội không những mang giá trị về tinh thần còn mang đậm những sắc màu văn hóa, ý nghĩa về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của mỗi địa phương. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền ý nghĩa của Ngày hội, lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và truyền thống cách mạng của quê hương, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, đề cao ý thức cộng đồng luôn được chú trọng. Nhân dân tại mỗi cộng đồng nhận thức sâu sắc hơn về thành quả của công cuộc đổi mới đất nước, về nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Qua đó, giúp Ngày hội từng bước trở thành đợt sinh hoạt chính trị, dịp bồi đắp truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào tự tôn dân tộc của mỗi người dân, hộ gia đình và mỗi cộng đồng cùng nhau góp công, góp sức, góp trí tuệ, góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và quốc phòng an ninh của đất nước.

Ngày hội góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục và tình đoàn kết, nghĩa đồng bào trong mỗi cộng đồng

Sự hòa quyện giữa tinh thần đại đoàn kết với các giá trị văn hóa đã tạo nên những sắc màu riêng của mỗi địa phương trong tổ chức Ngày hội. Có thể khẳng định các giá trị văn hóa truyền thống như: trọng đạo hiếu, trọng nghĩa tình, tương thân tương ái, "Nhuông cơm sẻ áo", "Thương người như thể thương thân"; "Lá lành đùm lá rách"; "Uống nước nhớ nguồn", "Kinh trên nhường dưới", "Tôn sư trọng đạo"... luôn được tôn vinh, phát huy và trở thành nền tảng tinh thần, động lực nội sinh giúp khơi dậy niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng quê hương và phát triển đất nước.

Điều làm nên những giá trị đặc trưng của Ngày hội là sự sẻ chia, thăm hỏi, động viên luôn đầy ắp trong mỗi cộng đồng; dịp gặp mặt của những người con xa quê về với gia đình, dòng họ; sự hòa quyện giữa các sắc màu văn hóa với những niềm vui, tiếng cười và niềm tự hào về những giá trị văn hóa độc đáo, tinh tế; phản ánh đức tính sáng tạo, sự tài năng, khéo léo và óc thẩm mỹ trong đời sống của cộng đồng như: thi kéo co, múa sạp, thi nấu ăn, thi gói bánh chưng trong đồng bào các tỉnh Bắc Giang; thi ném Cờn, Đẩy gậy của đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn và các địa phương biên giới Tây Bắc của Tổ quốc; thi hát dân ca ví dặm, ca trù, thi kể "Truyện Kiều" của Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; Lễ hội Cầu ngư, lễ hội Tría lúa, lễ hội Đập trống của đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Bình; Lễ hội cầu mưa, Lễ Tu su, Lễ cấp sắc, Lễ hội đua thuyền của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La; các tiết mục giao thoa văn hóa giữa các dân tộc cùng nhau chung sống như Kinh - Mường, Thái - Mường, Thái - Hoa - Lô lô, Tày - Thái của đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình... Cùng với đó, nhiều gia đình khó khăn đã được cộng đồng hỗ trợ

về kinh nghiệm, con giống, vật nuôi trong phát triển kinh tế; chung tay, giúp sức dựng nhà "Đại đoàn kết", "Nhà tình thương"; tặng số tiết kiệm, thẻ bảo hiểm y tế cho người gặp hoàn cảnh khó khăn. Cùng nhau tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; tôn tạo chỉnh trang đường làng, ngõ, xóm; tổ chức treo cờ Tổ quốc; thăm hỏi gia đình chính sách, người có công, động viên người có uy tín; tôn vinh, biểu dương gia đình tiêu biểu, cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng cộng đồng... luôn là những hoạt động nổi bật trong mỗi dịp tổ chức Ngày hội.

Thông qua Ngày hội lòng nhân ái của mỗi cá nhân được nhân lên qua sự chia sẻ của từng cộng đồng với xã hội. Theo kết quả tổng hợp của các địa phương, Quỹ "Vì người nghèo" và an sinh xã hội 4 cấp từ khi phát động năm 2000 đến nay đã vận động được trên 84.431 tỷ đồng, trong đó: Quỹ "Vì người nghèo" 4 cấp vận động được trên 20.674 tỷ đồng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ chương trình an sinh xã hội trực tiếp cho các địa phương trên 63.756 tỷ đồng. Qua đó đã giúp đỡ xây mới và sửa chữa được 1.706.839 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; trợ giúp trên 12 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về khám chữa bệnh; giúp đỡ trên 3,3 triệu lượt học sinh, sinh viên về học tập; hỗ trợ trên 2 triệu lượt người nghèo về phát triển sản xuất và hỗ trợ xây dựng hàng trăm công trình dân sinh.

Đặc biệt trong 3 năm từ năm 2020 - 2022 trước sự bùng phát của dịch Covid-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với tinh thần "Tuơng thân tuơng ái", "Nhường cơm sẻ áo", "Bầu ơi thương lấy bí cùng" đã xuất hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp với hình ảnh các cây ATM gạo, ATM ô xy, "chợ 0 đồng", "siêu thị 0 đồng", "chuyến xe 0 đồng" "suất ăn miễn phí" cùng với hàng triệu "phần quà đại đoàn kết", "túi an sinh", hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm, hàng nghìn tấn trang thiết bị y tế của đồng bào, chiến sỹ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đã chia sẻ khó khăn với đồng bào, đồng chí và Nhân dân các địa phương vùng dịch là những điểm sáng tô thắm thêm giá trị văn hóa dân tộc trên tinh thần đại đoàn kết toàn dân.

Ngày hội góp phần phát huy vai trò tự quản, tinh thần sáng tạo của Nhân dân trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước

Phát huy truyền thống cách mạng, với quyết tâm không cam chịu nghèo nàn, lạc hậu, Ngày hội đã trở thành diễn đàn dân chủ để mọi người dân, từng hộ gia đình trong mỗi cộng đồng dân cư cùng nhau trao đổi, bàn bạc, tìm giải pháp vượt qua mọi khó khăn, đánh thức tiềm năng, khơi dậy tinh thần sáng tạo, chung sức, đồng lòng xây dựng cộng đồng ngày càng đầy đủ, no ấm về vật chất, phong phú về tinh thần, mọi gia đình hạnh phúc, an toàn, văn hóa.

Từ những khát vọng vươn lên trong cuộc sống, với ý chí quyết tâm, đồng sức, đồng lòng của mọi người dân, giá trị của các phong trào thi đua, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động đã được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong mỗi cộng đồng. Nội dung Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đến Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và các phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; "Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; "Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần"; "Cụm chiến binh gương mẫu"; "Cụm chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi"; "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo"; "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"... đã được triển khai sâu rộng trong toàn xã hội, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng tích cực trong mọi tầng lớp nhân dân cùng với đội ngũ cán bộ, đảng viên các địa phương.

Tổng hợp ý kiến của Nhân dân tại Ngày hội cho thấy hiệu quả của các cuộc vận động, phong trào thi đua đã góp phần tạo nên diện mạo mới trong cộng đồng từ thành thị đến nông thôn, từ các địa phương miền núi đến khu vực đồng bằng. Mỗi cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với những sắc thái riêng đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đi đúng vào tâm tư, nguyện vọng và được Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Kết quả không chỉ thể hiện trong lĩnh vực chăm lo đời sống Nhân dân, xóa đói giảm nghèo, chăm lo giáo dục, y tế cho Nhân dân tốt hơn, mà còn góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh, ổn định chính trị... góp sức cùng với Đảng, Nhà nước vượt qua khó khăn thách thức, đảm bảo an sinh xã hội; phát huy các giá trị văn hóa, đánh thức tiềm năng, nội lực trong Nhân dân. Cơ sở và động lực giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hệ thống chính trị các cấp triển khai các nhiệm vụ chính trị gắn với các phong trào thi đua tiêu biểu của mỗi địa phương như: Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững" trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Thi đua "Đoàn kết, kỷ cương, thích ứng linh hoạt, an toàn hiệu quả, bút phá, phát triển" trên địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc. "Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển" trên địa bàn các tỉnh đồng bằng sông Hồng. "Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch" trên địa bàn các tỉnh Bắc Trung Bộ. "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi



Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

ẢNH: QUANG VINH

mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả" trên địa bàn các tỉnh Đông Nam Bộ...

Theo báo cáo của các địa phương, đến nay trên địa bàn cả nước đã có 6001 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 255 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 83,12% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 89,24% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 99% xã, phường làm tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa"; 65,43% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 67,38% xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới. Toàn quốc hiện có 6.102/11.027 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa (55,3%); 68.222/113.607 thôn, ấp, bản và tương đương có nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng (60%); 87.942 khu dân cư không có trẻ em bỏ học. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hỗ trợ triển khai xây dựng 40.626 mô hình về bảo vệ môi trường; quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an và các ngành chức năng trên 468.000 nguồn tin có giá trị tố giác tội phạm; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đã tiến hành cảm hóa giáo dục tại cộng đồng hơn 98.000 lượt người lầm lỗi, trong đó có hơn 62.000 lượt người đã tiến bộ. Hiện cả nước có 54.852 khu dân cư không phát sinh tội phạm; 56.115 khu dân cư không phát sinh người nghiện mới; 45.216 người được cai nghiện ma túy tại cộng đồng; 72.118 khu dân cư không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông góp phần quan trọng xây dựng 3.687 xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự xã hội (chiếm tỷ lệ 85,35%).

Ngày hội thể hiện sinh động kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác Mặt trận từ địa bàn cơ sở

Ngày hội là kết quả phát triển cả về lý luận và tư duy, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn trong quá trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong từng giai đoạn, Ngày hội đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - xã hội ở các cộng đồng dân cư theo quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; là dịp vun đắp tinh thần đoàn kết, khơi dậy sức mạnh nội sinh góp phần hiện thực hóa mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của mỗi địa phương và cả nước.

Từ ý nghĩa của Ngày hội cùng với sự sáng tạo, đa dạng trong hình thức tổ chức của mỗi địa phương đã tạo nên những điểm nhấn tích cực giúp nội dung công tác Mặt trận thấm sâu vào mỗi cộng đồng, phục vụ thiết thực cho cuộc sống Nhân dân. Nhân dân trên địa bàn nông thôn đã tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất, tăng giá trị sản phẩm cây trồng, vật nuôi, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tích cực tham gia xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn; hợp tác xã kiểu mới; mở rộng thâm canh, tăng chất lượng theo công nghệ mới... Trên địa bàn đô thị, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, kinh doanh; tiếp cận các

chính sách vay vốn từ các nguồn quỹ giảm nghèo; hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm... Tại mỗi địa phương có đông đảo dân tộc thiểu số đã tập trung đồng viên Nhân dân thực hiện nếp sống vệ sinh, di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; thực hiện định canh định cư; chăm sóc sức khỏe Nhân dân, cảnh giác với những hành vi lôi kéo, mua chuộc của các phần tử cơ hội; thực hiện hôn nhân đúng độ tuổi... từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Giá trị của Ngày hội không những tôn vinh kết quả của công tác Mặt trận tại mỗi địa phương, sự tham gia tích cực của toàn hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của Nhân dân trong tổ chức Ngày hội giúp hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị các cấp, làm tròn vai trò cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với quần chúng Nhân dân; nơi tập hợp, lắng nghe và phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân; tăng cường niềm tin chính trị, củng cố đồng thuận xã hội trở thành động lực to lớn giúp mỗi cấp ủy, chính quyền địa phương luôn kịp thời đổi mới, sáng tạo đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân. Theo kết quả tổng hợp, các cấp ủy, chính quyền đã biểu dương khen thưởng cho 314.459 tập thể khu dân cư, tặng Bằng khen, Giấy khen cho 1.126.061 cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tôn vinh, khen thưởng cho 487.478 tập thể, Ban Công tác Mặt trận và 670.690 cá nhân tiêu biểu, Trưởng ban Công tác Mặt trận, trưởng các chi hội, chi đoàn có nhiều đóng góp thiết thực trong thực hiện công tác Mặt trận tại các địa phương.

Ngày hội góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh

Hòa chung không khí Ngày hội cùng các tầng lớp nhân dân, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp đã luôn quan tâm và dành thời gian tham dự với Nhân dân nơi cư trú. Hằng năm bám sát yêu cầu nội dung tổ chức, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ Trung ương đến cơ sở đã sớm xây dựng kế hoạch, thống nhất nội dung phối hợp với các tổ chức thành viên, chủ động chú trọng tham mưu, đề xuất mời các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tổ chức đảng các cấp tham dự Ngày hội.

Tại mỗi địa phương, trước sự tham dự của đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp và sự điều hành sáng tạo của các Ban công tác Mặt trận, không khí dân chủ luôn được duy trì trong suốt quá trình tổ chức Ngày hội. Nội dung và kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền và hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động được Nhân dân thẳng thắn trao đổi, thảo luận và đánh giá. Nhân dân quan tâm và trực tiếp tham gia nhiều ý kiến với cấp ủy, chính quyền các cấp về chất lượng hoạt động công vụ, tham gia nhận xét đảng viên nơi cư trú. Kiến

ngợi và đề xuất giải pháp đảm bảo công tác an sinh xã hội; chăm lo giáo dục, văn hóa, y tế, giảm nghèo bền vững; chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng ngừa thiên tai, dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường; xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các làng nghề, ngành nghề truyền thống; thị trường nông nghiệp, giá cả và chất lượng sản phẩm; phòng chống các loại tội phạm và đảm bảo an toàn giao thông; Tăng cường các biện pháp bình ổn thị trường, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng... Theo số liệu tổng hợp trên địa bàn cả nước đã có 1.012.473 lượt ý kiến Nhân dân tham gia xây dựng tổ chức đảng các cấp; 1.294.505 lượt ý kiến tham gia xây dựng hệ thống chính quyền; 1.742.004 lượt đóng góp ý kiến tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nơi cư trú; 1.616.437 lượt ý kiến tham gia góp ý thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng đời sống văn hóa; 2.205.585 lượt ý kiến thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và bảo vệ quyền, lợi ích của công dân. Với những kết quả đó, Ngày hội không chỉ giúp mỗi cấp ủy, chính quyền rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành vì mục tiêu chung của toàn xã hội và lợi ích thiết thực của Nhân dân, Ngày hội còn là dịp sinh hoạt dân chủ để đội ngũ cán bộ gắn bó mật thiết với Nhân dân; dịp quan trọng để tiếp xúc và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nêu cao trách nhiệm trước Nhân dân trong mọi cán bộ, đảng viên.

Kết quả của Ngày hội đã đánh dấu một bước chuyển tiếp quan trọng cả về nhận thức và tư duy đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân. Ý nghĩa và giá trị thực tiễn của Ngày hội là dịp để mỗi cá nhân thể hiện trách nhiệm với công đồng; nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tin vào sự nghiệp đổi mới; xây dựng ý thức công dân cả về đạo đức, lối sống, nếp nghĩ, xóa bỏ mặc cảm, hằn gấn yêu thương, hình thành lối sống đẹp phù hợp với các giá trị của nền văn hóa Việt Nam.

Qua Ngày hội giúp nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cầu nối để đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn bó mật thiết với Nhân dân; dịp quan trọng để tiếp xúc và nắm bắt tâm tư nguyện vọng và trao đổi giải đáp những vấn đề mà Nhân dân quan tâm. Qua đó, từng đồng chí cán bộ, đảng viên tự xác định trách nhiệm, tham mưu, đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đáp ứng với nhu cầu của Nhân dân. Ngày hội là giải pháp quan trọng giúp hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò liên minh chính trị, từng bước khẳng định vị trí trung tâm, cầu nối mật thiết giữa hệ thống chính trị với các tầng lớp nhân dân. Qua tổ chức Ngày hội, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở các cấp từng bước được trưởng thành, đáp ứng với yêu cầu công tác Mặt trận được rèn luyện trong thực tiễn, gần dân, sát dân và có uy tín với Nhân dân.

Một số giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội

Trong giai đoạn tiếp theo, việc tổ chức hiệu quả Ngày hội được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa - xã hội sâu rộng trong toàn xã hội; động lực khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, truyền thống đoàn kết, ý chí cách mạng; củng cố, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục; tôn vinh lòng tự hào, tự tôn dân tộc; tinh thần tương thân, tương ái hướng tới xây dựng từng cá nhân có nhân cách, lối sống tốt đẹp; mọi gia đình ấm no, hạnh phúc; cộng đồng văn minh tạo nền tảng thiết thực hướng đến mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Trên cơ sở đó, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ Trung ương đến cơ sở tập trung triển khai thực hiện tốt một số yêu cầu sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của các tổ chức đảng, nhất là phối hợp của cấp chính quyền và các tổ chức thành viên trong tổ chức Ngày hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ động tham mưu giúp các cấp ủy, tổ chức đảng ban hành các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Đảng bộ đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Ngày hội tại địa phương. Tổ chức các hoạt động quán triệt, phổ biến nội dung công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn Đảng bộ. Nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện làm cơ sở đánh giá kết quả công tác Đảng hằng năm. Kịp thời tham mưu tổng kết, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; rút ra những kinh nghiệm, bài học và đề xuất các giải pháp giúp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo động lực góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội.

Hai là, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tổ chức Ngày hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt để đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp nhận thức rõ trách nhiệm trong tham gia các hoạt động của Ngày hội; dịp để mỗi cá nhân được rèn luyện trong phong trào của quần chúng, được gần bó với Nhân dân, lắng nghe Nhân dân, học hỏi từ Nhân dân... qua đó nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, thi hành công vụ, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới. Nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lịch sử, truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và mục đích, nội dung và ý nghĩa của Ngày hội.

Ba là, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội. Chú trọng nâng cao chất lượng Ngày hội theo hướng phân Lễ tổ chức ngắn gọn, nội dung phần Hội phong phú, sinh động, tôn vinh truyền thống cách mạng của mỗi địa phương, hướng đến xây dựng cuộc sống lành mạnh có nếp sống văn hóa, cư xử và ứng xử văn minh trong mỗi cộng đồng, từng cá nhân và các hộ gia đình; phần Hội chú trọng ưu tiên các hoạt động nhằm phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, trò chơi dân gian truyền thống của mỗi địa phương. Tổ chức hiệu quả các hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao gắn với biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở cơ sở... tạo khí thế sôi nổi trong Ngày hội. Tiếp tục gắn kết chặt chẽ việc tổ chức Ngày hội với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện; tham gia bảo vệ môi trường; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong thực hiện công trình, phần việc, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội từ mỗi cộng đồng. Khuyến khích các khu dân cư trong tổ chức Ngày hội theo hình thức liên khu dân cư, cấp xã hoặc liên xã hướng tới tổ chức theo quy mô cấp huyện, cấp tỉnh với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa tạo sự gắn kết trong cộng đồng và phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương.

Bốn là, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, tinh sáng tạo của mỗi địa phương trong tổ chức Ngày hội. Tăng cường phát huy dân chủ trong Nhân dân theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", phát huy thế mạnh của từng địa phương để bàn bạc thống nhất và phát huy tinh sáng tạo của Nhân dân và địa phương để tổ chức Ngày hội được sinh động, thiết thực. Phát huy sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhất là Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trong việc đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội sát với tình hình thực tế của khu dân cư, đảm bảo phần Lễ được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, phần Hội được tổ chức trong không khí đầm ấm, vui tươi. Chú trọng phát huy vai trò của người tiêu biểu, người có uy tín tại mỗi cộng đồng cùng tham dự Ngày hội nhằm tạo động lực huy động sự tham gia của mỗi người dân trong quá trình tổ chức.

Năm là, đảm bảo và huy động nguồn lực trong tổ chức Ngày hội. Phối hợp các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ kinh phí các hoạt động tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, sơ kết, tổng kết, khen thưởng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở. Tăng cường vận động, tập hợp các tổ chức, cá nhân sinh sống ở địa bàn và con em quê hương hướng về Ngày hội với những đóng góp thiết thực tham gia xây dựng cộng đồng. Phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa - xã hội, du lịch, làng nghề tại mỗi cộng đồng, góp phần tạo nguồn lực xã hội hóa thực hiện các nhiệm vụ chung của cộng đồng. ❖